



ข่าวจากหนังสือพิมพ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000 ภายใน 15666 โทรสาร 0-2259-6172

ข่าวจากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับประจำวันที 2 เดือนกันยายน พ.ศ.2561 หน้า 18 มูลค่าข่าว 284,592.-

ส่วนวิเทศสัมพันธ์&สื่อสารองค์กร ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูรายละเอียดได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

เดินหน้าสร้างคนอสังหาฯ รุ่นใหม่



“การเข้าทำงานจริงในไซด์ก่อสร้างสำเร็จรูปในไทย และยังได้โอกาสไปดูงานกับประเทศต้นแบบด้านการพัฒนาการก่อสร้างสำเร็จรูปอย่าง MUJI House ที่ญี่ปุ่นทำให้สามารถเข้าใจงานได้อย่างลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น”

นางสาวพิมพ์พิศ กลิ่นขจร นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 1 ใน 4 นักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกจาก **โครงการเอพี โองเพนเฮาส์ 2018** ให้ไปเปิดประสบการณ์ศึกษาดูงานด้านอสังหาริมทรัพย์ ณ ประเทศญี่ปุ่น ที่มีเทคโนโลยีก่อสร้างที่ทันสมัย การดีไซน์และพัฒนาที่อยู่อาศัยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นวัตกรรมการประหยัดพลังงาน รวมไปถึง Knowledge Capital ศูนย์รวมเอเชีย เทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ ๆ พื้นที่ที่พร้อมกระตุ้นให้เกิดการคิดค้นและพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยความครีเอทีฟของมนุษย์ และความล้ำสมัยของเทคโนโลยี

โครงการดังกล่าว ดำเนินงานภายใต้สถาบัน เอพี อะคาเดมี่ ที่ต้องการพัฒนาคนอสังหาฯ รุ่นใหม่ทั้งภายในและภายนอก โดยเริ่มปลูกฝัง mindset แห่งการเป็น “นักคิด นักสร้างสรรค์” ผ่าน 3 คุณลักษณะเด่น คือ มีความยืดหยุ่นปรับตัวได้, ทำงานเป็นทีม เปิดรับความต่าง และสร้างสรรค์ผลงานให้เกิดขึ้นจริง ผ่านการฝึกงานอย่างเข้มข้นจากประสบการณ์ตรง โดยในปีนี้มีผู้สมัครทั้งสิ้น 3,000 คน จาก 77 สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ คัดเลือกเหลือเพียง

50 คนเข้าร่วมโครงการ หลังจากฝึกงานจะคัดเลือกนักศึกษาที่มีความโดดเด่น เพื่อไปเปิดประสบการณ์ศึกษาดูงานที่ญี่ปุ่น

นายวิฑูรย์ จันทวิมล รองกรรมการผู้อำนวยการสายงานกลยุทธ์องค์กร และการสร้างสรรค์ บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 2 เดือนในการฝึกงาน นักศึกษาจะได้เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง ทั้งด้านนวัตกรรมการออกแบบก่อสร้างและการบริหารการขายสินค้าอสังหาริมทรัพย์ ผ่านแพลตฟอร์มใหม่ๆ โดยมีผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิดแล้ว โดยให้เริ่มคิดตั้งแต่การวางแผนพัฒนาโครงการวางแผนการศึกษา ทำความเข้าใจ ศึกษความต้องการของผู้อยู่อาศัย ตลอดจนการออกแบบสินค้าวางแผนการก่อสร้าง และการตลาด ซึ่งถือเป็นการเรียนรู้และทำงานรอบด้านก่อนจบการศึกษาและออกไปทำงานจริง

นายพิชัยพร สำเร็จศิลป์ ชั้นปีที่ 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กล่าวว่า ได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติจริงในทุก ๆ ขั้นตอนของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยเฉพาะการเปิดโลกนวัตกรรมเทคโนโลยีการออกแบบ และการก่อสร้างใหม่ๆ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะช่วยต่อยอดผลงานของพวกเขาในอนาคตในฐานะนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

นายณภัทร พุทธธา ชั้นปีที่ 3 คณะ

วิทยาการจัดการ สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กล่าวว่า ประสบการณ์จริงที่ตนเองได้ไปสัมผัสกับ เก็บข้อมูลจากผู้อยู่อาศัยจริง เป็นสิ่งที่ทำให้เราต้องตั้งใจเมื่อออกไปทำงานจริง คือพยายามมองให้ทะลุจากมุมมองของลูกค้า แทนที่จะเป็นมุมมองของนักการตลาด

นางสาวภัทรภมา วังโกรลล ชั้นปีที่ 4 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า โครงการทำให้รู้จักการนำทฤษฎีมาปรับใช้ เชื่อว่าสิ่งที่ได้เรียนรู้นั้น สามารถนำมาพัฒนาทั้งในเรื่องการประมวลความคิดในชีวิตประจำวัน การเขียนและการทำงานในอนาคต.

Mr.J